

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra và làm việc tại các xã, thị trấn sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Từ ngày 15/02 đến ngày 01/3/2019, UBND huyện thành lập 03 Đoàn công tác, do đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc tại các xã: Kon Phe, Đak Rong, Sơn Lang, Sơ Pai, Krong, Đak Smar, Lơ Ku, Tơ Tung, Kông Long Khong, Đăk Hlơ và Thị trấn Kbang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Kinh tế và HT, phòng Tài nguyên-MT, phòng Nông nghiệp&PTNT, phòng Lao động-TB&XH, phòng Giáo dục và ĐT, Trạm Quản lý Thủy nông, Công an huyện, Hạt kiểm lâm và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện. Thành phần làm việc với Đoàn công tác tại xã có: đại diện TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN và các ban ngành, trường học, Trạm y tế, Hợp tác xã và đơn vị chủ rừng đứng chân trên địa bàn xã.

#### I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

\* **Nhìn chung**, tình hình kinh tế - xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại các xã, thị trấn ổn định; UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui xuân, đón Tết với tinh thần đoàn kết, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo đều được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cứu đói kịp thời và hoàn thành trước ngày 30/01/2019 (ngày 25 tháng Chạp), đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; Công tác trực bảo vệ trước, trong và sau tết được duy trì; tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an toàn, công tác quản lý BVR được tăng cường. Sau Tết, các cơ quan, đơn vị trở lại làm việc bình thường theo đúng quy định, kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KT-XH, QPAN năm 2019.

#### 1. Lĩnh vực Kinh tế:

- **Về sản xuất vụ Đông Xuân:** Tại thời điểm kiểm tra, diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đạt 84,46% KH (đến nay đạt trên 95,6%). Trong đó một số địa phương đạt thấp như: Nghĩa An 64,48%, Kông Long Khong 68,65%, Đăk Smar 76,6%, Đăk Hlơ 73,39%... Nguyên nhân: diện tích mía trồng mới chưa thực hiện được do chưa thu hoạch được Mía; các loại cây trồng khác do đất không đủ độ ẩm nên chưa xuống giống được. Riêng diện tích lúa nước, tại thời điểm kiểm tra còn 25ha chưa xuống giống, đến nay đã hoàn thành gieo, sạ xong.

+ Thời tiết nắng hạn, không có mưa nên một số diện tích lúa nước tại xã Kông Long Khong và các xã phía Nam và diện tích rau màu tại xã Đông không có nước tưới; cánh đồng làng Srát - xã Sơn Lang có 01 ha lúa nước bị thiếu nước.

+ Xã Lơ Ku xảy ra trường hợp Ốc bươu vàng gây hại tại cánh đồng Đăk Dăng. UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp diệt trừ.

+ Xã Đak Rong: Xuất hiện bệnh rỉ sắt trên cây cà phê với mức độ nhiễm nhẹ.

- **Về tình hình thu hoạch cây Mía:** Hầu hết diện tích mía trên các cánh đồng đã chín, tuy nhiên tiến độ tiêu thụ mía đạt thấp, tại thời điểm kiểm tra đạt gần 30%; đến nay đạt 59,4%.

Xã Đăk Hlơ xây ra 01 vụ Mía chay vào trước Tết, diện tích 14ha, UBND xã đã kịp thời phối hợp với Nhà máy đường thực hiện thu mua mía cho dân, Công an xã đang phối hợp Công an huyện điều tra xác định nguyên nhân.

- Về công tác quản lý bảo vệ rừng: Các xã đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm tra, truy quét lâm tặc trước, trong và sau Tết; tiếp tục kiện toàn Tổ liên ngành xã; thực hiện tốt công tác trực, nắm tình hình, thường xuyên tuần tra, truy quét lâm tặc... Qua đó, xã Nghĩa An đã phát hiện 02 vụ khai thác gỗ trên nương rẫy, thu giữ 5,7m<sup>3</sup> và 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 0,3m<sup>3</sup> gỗ, 03 xe máy; xã Đông phát hiện và bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 01 cửa máy, 01 xe máy độ chế và 0,134m<sup>3</sup> gỗ giổi; xã Lơ Ku phát hiện và bắt giữ 02 vụ cất giấu lâm sản trái phép với khối lượng 8,125m<sup>3</sup> và 01 vụ khai thác lâm sản trái phép với khối lượng 7,716m<sup>3</sup>; xã Sơn Lang phát hiện 01 vụ cất giấu lâm sản trái phép, thu giữ 0,883 m<sup>3</sup> gỗ giổi, 03 xe máy và 02 điện thoại di động; hiện các ngành chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

## **2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:**

- Các xã đã tiếp nhận, cấp phát quà Tết của Chủ tịch Nước, của Tỉnh, Huyện, các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện đến các đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Người cao tuổi, làng đồng bào dân tộc thiểu số... đảm bảo kịp thời, đúng quy định; chủ động rà soát, lập danh sách hộ có khả năng thiếu đói trong dịp Tết và mua, cấp hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân kịp thời, không có hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết. Ngoài ra, các xã, thị trấn đã xuất ngân sách hỗ trợ cho các làng và thăm, tặng quà cho các đối tượng vui Tết.

- Chỉ đạo Trạm y tế trực, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày Tết đảm bảo. Tổ chức cho nhân dân dọn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Tết Nguyên đán 2019.

Sau tết UBND xã Lơ Ku, xã Kông Long Khong đã tổ chức các hoạt động Hội Xuân văn hóa - thể thao các dân tộc trên địa bàn xã.

- Tình hình học sinh đi học sau Tết đạt tỷ lệ khá. Đến thời điểm Đoàn kiểm tra, các xã Phía Nam tỷ lệ học sinh ra lớp đạt trên 98%, các xã phía Bắc đạt bình quân 95%; riêng xã Krong đạt 92,4%, Kon Pne 95,8%, xã Đăk Rong đạt 96,3%.

- Về xây dựng kế hoạch đăng ký thoát nghèo năm 2019: Các xã đã tổ chức rà soát, đăng ký và lập danh sách các hộ thoát nghèo năm 2019 với **468 hộ**; đồng thời xác định nguyên nhân, nguyện vọng được hỗ trợ, giúp đỡ của từng hộ để vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên chưa xác định được giải pháp khả thi và cụ thể để giúp các hộ thoát nghèo một cách bền vững.

## **3. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:**

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, của UBND huyện về triển khai các biện pháp đảm bảo An ninh chính trị, trật tự ATXH trong thời gian trước, trong và sau Tết; tăng cường kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng; tổ chức thực hiện truy quét lâm tặc và nắm tình hình ở các thôn làng; thực hiện trực lãnh đạo và trực tự vệ nghiêm túc. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong đêm giao thừa vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo hoa, pháo diêm tại thị trấn và các xã: Xã Kông Long Khong kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp, phạt tiền 750 tr.đồng; UBND thị trấn phối hợp với Công an huyện phát hiện, bắt giữ 01 vụ mua bán pháo với số lượng 30 kg, hiện Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Xảy ra 03 vụ gây gỗ, đánh nhau (xã Nghĩa An 02 vụ, xã Tô Tung 01 vụ); 03 vụ tự tử tại Thị trấn Kbang làm 01 người chết; 01 vụ tai nạn giao thông tại Thị trấn Kbang làm 01 người chết; 02 vụ va quệt (*nhẹ*) giao thông tại xã Tô Tung và xã Sơ Pai 01.

- Sau Tết, các xã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 còn chậm so với yêu cầu và tiến độ đề ra; việc chấp hành giờ giấc làm việc tại một số xã chưa nghiêm túc.

## II. Nội dung chỉ đạo của Đ/c Trưởng đoàn tại các buổi làm việc:

### 1. Trên lĩnh vực kinh tế:

- Về xây dựng Nông thôn mới: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 “*Giao kế hoạch duy trì đạt chuẩn và thực hiện các tiêu chí NTM năm 2019*” và Công văn số 241/UBND-KT ngày 27/02/2018 “*Về xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới năm 2019*”, yêu cầu UBND các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện chương trình Nông thôn mới trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đối với 04 tiêu chí nông thôn mới gặp khó khăn là: về nhà ở, nhà vệ sinh, thu nhập và hộ nghèo: Phải khảo sát, có kế hoạch và giải pháp cụ thể về từng nội dung để thực hiện. Đảm bảo đến cuối năm 2019, bình quân các tiêu chí đạt chuẩn NTM của các xã là 15 tiêu chí/xã, xã Sơn Lang Hoàn thành Nông thôn mới, xã Tô Tung đạt cơ bản các chỉ tiêu NTM và có 06 làng hoàn thành Nông thôn mới.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ Đông xuân đảm bảo kịp thời vụ, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu diện tích - năng suất - sản lượng được giao, đặc biệt đối với diện tích sản xuất lúa nước còn lại, phải hoàn thành gieo sạ trước ngày 15/3/2019. Tổ chức các Đoàn đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân; chỉ đạo cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăm sóc các loại cây trồng cho bà con nông dân; chủ động phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại để phát hiện và xử lý kịp thời (*đặc biệt đối với xã Lơ Ku, xã Đăk Rong...*). Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đánh giá lại chất lượng, năng suất của các loại giống lúa nước tại các cánh đồng để đưa vào sản xuất các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao hơn, thay thế các giống bị thoái hóa; có kế hoạch cải tạo đất trồng lúa tại các cánh đồng bằng cách bón phân, hỗ trợ phân vi sinh, cày sâu, làm cỏ... Chủ trì, phối hợp với Trạm QLTN xây dựng kế hoạch phòng chống hạn, kế hoạch điều tiết nước cho từng cánh đồng, vận động, hướng dẫn người dân tích nước, sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM trong gia súc, bệnh dịch tả lợn Châu Phi...; trường hợp phát hiện gia súc, gia cầm có dấu hiệu bị bệnh dịch, phải kịp thời phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp có biện pháp xử lý.

- Đối với các xã phía Nam: UBND các xã chủ động làm việc với Nhà máy đường An Khê để đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho nhân dân và triển khai thực hiện xây dựng cánh đồng mía lớn đảm bảo kịp thời. Tập trung chỉ đạo, tổ chức lại sản xuất, trong đó: Đối với diện tích mía có hiệu quả thì triển khai thực hiện cánh đồng Mía lớn (*trong tổng diện tích 8.500ha*); đối với diện tích mía kém hiệu quả (*diện tích 1.757ha*) và diện tích khác phù hợp thì liên kết với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn để chuyển đổi trồng các loại cây cho phù hợp, như: cây Sả, Dứa, Chanh leo, Ngô ngọt, Mắc ca, Dâu tằm, mỳ gòn, trồng cỏ nuôi bò...

- Đối với các xã Phía Bắc: Trên cơ sở kết quả thực hiện các mô hình trong thời gian qua, UBND xã rà soát, có kế hoạch, xây dựng các mô hình trồng các loại cây: Mắc ca, Giỏi xanh, chanh leo, sâm đương quy, sa nhân tím, hồng đẳng sâm, tái canh cà phê, trồng hoa (xã Đak Rong).... Riêng đối với xã Sơn Lang: Trong năm 2019, mở rộng diện tích trồng mắc ca lên 100ha; xây dựng mô hình trồng Cam trái vụ trên diện tích Cam đã có và tổ chức trồng Hồng đẳng sâm trên diện tích 02 ha của 04 hộ dân đã đăng ký (*phối hợp với Trung tâm dịch*

